

CHUA NHẬT, Ngày 29 Tháng Chín, 2024 TUẦN THỨ 26 MÙA THƯỜNG NIÊN—B



SUY NIỆM PHÚC ÂM

KHUYẾN KHÍCH HIỂU THẤU ĐÁO HƠN VỀ KINH THÁNH

Dòi, sâu bọ, giun. Khi tôi mừng tượng đến một hoặc nhiều loài côn trùng nhầy nhụa khó chịu đang sống ẩn nấp trong cơ thể tôi - vô hình, ăn thịt tôi, từ từ làm thối rữa thân xác tôi - tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm. Nếu tôi biết mình bị một con sâu xâm lược, tôi sẽ làm đủ mọi cách để loại bỏ kẻ xâm lược dị ngòm này một cách nhanh chóng. Nhưng nếu như tôi không bao giờ diệt được nó ra thì sao?

Đây chính xác là hình ảnh Chúa Giêsu dùng để mô tả những người làm cố cho người khác phạm tội và không loại bỏ những gì dẫn họ đến tội lỗi. Ngài so sánh vương quốc của Đức Chúa Trời với Gehenna, “nơi dòi bọ rúc rả không hề chết”. Nếu chúng ta có thể chịu đựng được sự khác biệt trong giây lát thì nỗi buồn nôn ẩn dật này có lẽ sinh ra rất nhiều điều khôn ngoan.

Trước tiên, tội lỗi luôn luôn là ký sinh. Nó ăn dần những giống tốt như một con sâu trong quan hệ hội sinh. Nó không phải là sự cộng sinh hay chất phụ gia, như đức hạnh và tình yêu luôn liên kết như vậy. Tội lỗi xâm chiếm, nuốt chửng và làm tổn hại tội nhân. Kế đến, tội lỗi luôn mang tính cách xã hội. Dù ẩn giấu đến đâu, nó vẫn lạng lã ăn mòn người khác - thường là những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất, “những kẻ bé mọn”, như Chúa nói. Thật lành thánh biết bao khi chúng ta thừa nhận điều này! Nói hành, tham lam, buông thả quá mức, nói dối, kiêu ngạo, lừa dối, ham muốn quyền lực và danh tiếng, v.v., chúng không thêm được gì vào cho cuộc sống. Chúng là những con sâu đang ăn thịt người khác và chính chúng ta.

Chúng ta hãy loại bỏ những loài ký sinh trùng bản thù này và thay vào đó bằng tâm tình thành thật ăn năn và hành động can đảm. Hãy tưởng tượng sự bình yên và nhẹ nhõm sau khi loại bỏ một con sâu bệnh tật ra khỏi cơ thể bạn. Chúng ta sẽ cảm thấy bình an hơn biết bao khi những con sâu thần linh đã biến mất vĩnh viễn. Chúng tôi ta không bao giờ chờ đợi để hành động chống lại ký sinh trùng vật lý. Chúng ta cũng không nên đối mặt với sâu bọ tội lỗi.

— Cha John Muir © LPI chia sẻ dựa theo Máccô 9: 38-43, 45, 47-48

DỊP TỘI

Gio-an thưa Chúa điều này,
Quyền năng trừ quỷ, có hay phép màu.
Nhân danh Thiên Chúa khẩn cầu,
Xua trừ ma quỷ, quyền đầu chúng từ.
Chúng con ngăn cấm nghiệp dư,
Chúa thương dạy bảo, riêng tư giải bày.

Ai làm phép lạ vì Thầy,
Thì không nói xấu, không gây muộn phiền.
Ai không chống đối xô xiên.
Là người ủng hộ, kết liên một lòng.
Kẻ nào gây có a tòng,
Mở đường vấp phạm, suy vong tâm hồn.
Thà rằng cố buộc dẫu chôn,
Thả sông ném biển, không công cán gì.
Tứ chi lỗi phạm điều chi,
Thà rằng cắt bỏ, mỗi khi gây phiền.

LM. Trần Việt Hùng dựa theo Mc 9: 38-43,45,47-48

TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HÀNG TUẦN

Sept. 21 & Sept. 22, 2024

Trong Các Thánh Lễ: \$ 9,926.50

Qua Trang Mạng: \$ 805.00

Quý vị có thể dâng cúng
qua trang mạng: www.olphriverside.org



MỤC THÔNG TIN HÀNG TUẦN



◇ Thứ Sáu, Ngày 4 Tháng 10: Thứ Sáu Đầu Tháng —
+ Cộng đoàn sẽ có Châu Thánh Thể vào lúc 6 giờ 30 chiều
và Thánh Lễ vào lúc 7 giờ tối tại nhà nguyện.
Đoàn LMTT phụ trách

⇒ Chúa Nhật, Ngày 6 Tháng 10, 2024: Giáo xứ tổ chức Hội Chợ Gà Quý
— Thiếu Nhi Thánh Thể dâng của lễ

⇒ Chúa Nhật, Ngày 13 Tháng 10, 2024: Ô/B Nguyễn Văn Thuận dâng của lễ

◇ Thứ Tư, Ngày 16 Tháng 10: Cộng đoàn tổ chức đọc kinh tối
và lúc 7 giờ tối tại nhà nguyện.

⇒ Chúa Nhật, Ngày 20 Tháng 10: Cộng đoàn ĐMLT sẽ Cung nghinh
Rước Kiệu Trọng Thể Đức Mẹ Mân Côi vào lúc 4 giờ 30 chiều.
THÁNH LỄ VIỆT NAM hàng tuần vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật

Mọi thắc mắc liên quan đến các
Bí Tích HÔN PHỐI, RỬA TỘI, Nghi thức
TANG LỄ & GIÁO LÝ TÂN TÒNG.

Xin vui lòng liên lạc Cha Quản Nhiệm
Giuse Đặng M. Trí qua văn phòng
Giáo Xứ số phone 951-689-8921 # 100
để lấy hẹn hay để biết thêm chi tiết.



CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG CHÍN, 2024



Cầu cho tiếng kêu của trái đất

Chúng ta hãy cầu nguyện để mỗi chúng
ta biết lắng nghe bằng con tim tiếng
kêu của Trái đất và của các nạn nhân của thảm họa
môi trường và biến đổi khí hậu, biết dẫn thân bảo vệ
thế giới chúng ta đang sống.

BAN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Chủ Tịch: A. Phêrô Nguyễn Trung / Phó CT Nội Vụ: A. Giuse Nguyễn Đức Trọng / Phó CT Ngoại Vụ: A. Vinh Sơn Nguyễn Đức Hạnh
Thư Ký: C. Maria Bùi Thảo / Thủ Quỹ: A. Giuse Maria Nguyễn T. Thưởng

